

Những năm gần đây, cùng với sự phát triển của nhiều loại hình thể thao khác, bóng đá trên sân cỏ nhân tạo đã góp phần tạo nên một bức tranh thể thao sôi nổi trong phong trào tập luyện TDTT ở thị xã Ba Đồn.

Chiều cuối tuần đầu tháng 9, trên các sân bóng đá nhân tạo ở thị xã Ba Đồn luôn rộn ràng không khí tập luyện thể thao của những “cầu thủ” đủ mọi lứa tuổi, thành phần. Ở trên sân bóng nhân tạo Ken, các em học sinh trường THCS Nguyễn Hàm Ninh đã chia thành 2 đội để đá bóng. Em Nguyễn Hoàng Dương, học sinh lớp 9 nói: “Cứ vào cuối buổi chiều các ngày thứ 2, thứ

vận động thị xã để đầu tư xây dựng 2 sân bóng đá nhân tạo theo tiêu chuẩn 5 người với kinh phí hơn 1 tỷ đồng. Từ khi sân đi vào hoạt động đến nay, hằng ngày vào buổi sáng sớm và chiều tối có rất đông người, nhất là các bạn trẻ đến tập luyện. Giá thuê sân được tính theo giờ với nhiều mức khác nhau, thấp nhất là 100.000 đồng/giờ, còn vào giờ cao điểm là 200.000 đồng/giờ”. Riêng đối với học sinh các trường học trên địa bàn thị xã đến tập luyện, anh Nghĩa đều giảm chi phí thuê sân đến mức thấp nhất nhằm khuyến khích các em tập luyện thường xuyên. Gần 5 năm đi vào hoạt động, sân bóng đá nhân tạo Ken đã trở thành điểm

# Khởi sắc phong trào bóng đá TRÊN SÂN CỎ NHÂN TẠO Ở THỊ XÃ BA ĐỒN

KUÂN THI

4 và thứ 6, các bạn trong lớp em đã rủ nhau đi đá bóng. Chơi bóng đá trên sân cỏ nhân tạo có nhiều cái lợi như tăng cường sức khỏe, hạn chế chơi game, lại nâng cao kỹ thuật đá bóng nên bọn em rất thích”.

Ở cạnh đó tại cụm thể thao Hoàng Huy có đông thanh niên đang hào hứng chơi bóng đá trên sân cỏ nhân tạo. Anh Hồ Anh Dũng, ở phường Ba Đồn chia sẻ: “Ưu điểm của sân bóng đá nhân tạo là sân cỏ mềm mại, chất lượng mặt sân bằng phẳng đã giúp người chơi thể hiện khả năng chơi bóng của mình. Do đặc thù số lượng cầu thủ ít nên hạn chế được những rủi ro, va chạm trong thi đấu. Với lại, sân cỏ nhân tạo có hệ thống lưới chắn treo cao ở 4 phía nên người chơi không mất thời gian nhặt bóng, lại thuận tiện về thời gian vì đã có hệ thống đèn chiếu sáng cao áp”.

Chia sẻ với chúng tôi, anh Hồ Văn Nghĩa, chủ 2 sân cỏ nhân tạo Ken (ở phường Ba Đồn) cho biết: “Nhận thấy niềm yêu thích môn bóng đá trên sân cỏ nhân tạo của thanh niên, học sinh, cuối năm 2013, tôi thuê lại diện tích đất trống ở trong khuôn viên sân

hện của những người đam mê môn bóng đá và là nơi tổ chức thi đấu nhiều giải bóng đá 5 người của các hội, đoàn thể, doanh nghiệp trên địa bàn thị xã Ba Đồn.

Khởi đầu từ 2 sân bóng đá nhân tạo của anh Nghĩa, đến nay trước nhu cầu tập luyện môn thể thao này ngày càng tăng cao, nhiều doanh nghiệp và người dân có điều kiện ở Ba Đồn đã tự đầu tư kinh phí xây dựng thêm 8 sân bóng đá nhân tạo góp phần giải quyết nhu cầu vui chơi, tập luyện của những người yêu thích trái bóng tròn.

Nằm về phía nam của sân vận động thị xã là tổ hợp sân thể thao, trung tâm tổ chức sự kiện của Công ty TNHH một thành viên Hoàng Huy được đầu tư hoành tráng với số tiền 35 tỷ đồng. Anh Nguyễn Thái Hoàng, Phó giám đốc công ty cho biết: Do điều kiện cơ sở vật chất tập luyện và thi đấu bóng đá và quần vợt ở thị xã Ba Đồn còn khó khăn và xuất phát từ niềm yêu thích thể thao của gia đình nên từ tháng 9 năm 2017 công ty đã đầu tư xây dựng 4 sân thể thao (gồm 2 sân bóng đá nhân tạo trong nhà và ngoài trời, 2 sân quần vợt trong nhà). Vùng đất

## Thể dục - Thể thao

để xây dựng 4 sân thể thao này trước đây là vùng ao hồ nên công ty đã san lấp mặt bằng với hơn 40.000 khối cát. Đến nay, các sân cỏ nhân tạo đã phục vụ nhu cầu tập luyện bóng đá của người dân kể cả ngày mưa to, nắng gắt. Bên cạnh đó, với sự đầu tư kiên cố, cụm công trình thể thao này có thể yên tâm trước mùa bão lũ. Vì vậy, việc tập luyện bóng đá của mọi người không bị gián đoạn.

Song song với việc xây dựng các sân bóng đá nhân tạo, UBND thị xã Ba Đồn, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp ở địa phương thường xuyên tổ chức các giải bóng đá trên sân cỏ nhân tạo để tạo sân chơi tranh tài cho các câu lạc bộ bóng đá trên địa bàn thị xã. Mới đây, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao thị xã Ba Đồn đã tổ chức giải bóng đá tranh cúp “Điện máy Dũng Loan” năm 2018. Tham gia giải có 11 đội bóng đến từ các câu lạc bộ bóng đá trên địa bàn thị xã như CLB Lê Nam, CLB Hoàng Linh, CLB Phúc Nguyên, CLB Chính Trực, CLB Bèo Sport, CLB FC 789, FC 1280... Giải diễn ra trong 3 ngày (24-26/8) đã tạo ra ngày hội thể thao đoàn kết, chất lượng chuyên môn khá cao, góp phần thúc đẩy phong trào bóng đá trên địa bàn thị xã ngày càng phát triển.

Trước đó, nhằm tạo sân chơi ngày hè cho

các em học sinh, vào 2 ngày 18 và 19 tháng 8, Thị đoàn Ba Đồn đã tổ chức giải bóng đá thiếu niên và nhi đồng năm 2018 tranh cúp Lê Nam trên sân cỏ nhân tạo. Tham gia giải có 10 đội bóng thiếu niên và nhi đồng của các Đoàn phường Ba Đồn, Quảng Thuận, Quảng Thọ, Quảng Long và Quảng Phong. Anh Nguyễn Vĩnh Quý, Bí thư Thị đoàn Ba Đồn chia sẻ: Giải bóng đá thiếu niên nhi đồng thị xã Ba Đồn năm 2018 là sân chơi thể thao lành mạnh, bổ ích giúp các em rèn luyện sức khỏe trong dịp hè.

Ngoài ra, để bồi dưỡng kỹ năng bóng đá cho thế hệ trẻ, vào dịp hè năm 2018, hai thầy giáo dạy thể chất (có chuyên sâu về bóng đá) Nguyễn Hữu Cường (ở phường Quảng Thọ) và Mai Xuân Hiếu (ở phường Quảng Thuận) đã tự nguyện tổ chức khóa hỗ trợ kỹ năng bóng đá cho 40 em học sinh tiểu học và trung học cơ sở ở trên địa bàn thị xã. Để khóa học được diễn ra, hai thầy giáo đã vận động các chủ sân bóng đá nhân tạo miễn giảm về chi phí sân bãi mỗi tuần 3 buổi cho các em học sinh. Ngoài ra, hai thầy đã tự mua sắm thêm các dụng cụ kỹ thuật tập luyện bóng đá để phục vụ khóa học. Được biết, đến thời điểm hiện tại, khóa bồi dưỡng kỹ năng bóng đá cho học sinh vẫn được các thầy duy trì vào 2 ngày cuối tuần.

Ông Nguyễn Duy Lợi, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao thị xã Ba Đồn cho biết: 5 năm gần đây, phong trào bóng đá trên sân cỏ nhân tạo ở trên địa bàn thị xã Ba Đồn đã mở ra một sân chơi mới cho những người yêu thích môn thể thao vua. Cùng với việc tư nhân xây dựng các sân cỏ nhân tạo đã tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất và sự hình thành nhiều câu lạc bộ bóng đá đã thu hút đông đảo người dân tham gia góp phần đẩy mạnh phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Đây cũng là tín hiệu vui trong công tác xã hội hóa TDTT ở thị xã Ba Đồn ■

X.T



*Các em học sinh tập luyện bóng đá trên sân cỏ nhân tạo trong nhà ở cụm thể thao của công ty Hoàng Huy*

Ảnh: X.T